

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		
๑	นางสาวศิโรชินี อนันนอริยธรรม	นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย
๒	นางสาวอรกานต์ แสงมณี	นิติกรชำนาญการ ช่วยราชการหน้าห้องรองปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์		
๓	นางสาวสุภาพร รุ่งเรือง	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
๔	นางสาวสรัญญา โปทอง	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
๕	นางนันทนัช ไพรวรรณ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
๖	นายผดินทร์ สุวรรณประทีป	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
๗	นายนิธินันท์ ทรัพย์เจริญ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๘	นางอโนทัย นามวงศ์	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๙	นางพจมาน ฝอยทอง	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
๑๐	นายสังคม หนูทอง	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๑๑	นางชลทิชา รุโจประการ	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
กรมบัญชีกลาง		
๑๒	นางสาวจุฑาทิพย์ สุธนมนตรี	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองการเงินการคลังภาครัฐ
๑๓	นางน้ำฝน ทศพลดำเกิง	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
๑๔	นางสาวสิริพัชร สุขแก้ว	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
๑๕	นางประภาพรพรรณ กัณทวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๑๖	นางสาววัลย์รัตน์ ศรีเชียงใหม่	นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมศุลกากร		
๑๗	นางสาววาทีพย์ วังมะนาวพิทักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
๑๘	นางสาวนงเยาว์ พลันการ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๑๙	นายอดิสร ปี่รุ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรบู่เกะตา สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๐	นายประวิทย์ ปรีชานุกุลพานิช	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรช่องสะงำ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒
๒๑	นายวิษสิทธิ์ เจริญศักดิ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
๒๒	นายไผยอง สังข์ทอง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรเชียงใหม่ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๒๓	นายพรสิร สุขประเสริฐ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักพิทักษ์อัตราศุลกากร
๒๔	นายเกริกฤทธิ์ ฉายศิริกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรชุมพร สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
๒๕	นางสิริรัตน์ มโนธรรม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
กรมสรรพสามิต		
๒๖	นายมนตรี ทองมา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี
๒๗	นายทวีศักดิ์ แดนนาสาร	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
๒๘	นายสุพัฒ สมรรคเสวี	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
๒๙	นางประโลมใจ ลายภูคำ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
๓๐	นางลัดดา ทองวิค	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๑
๓๑	นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
๓๒	นายชนกานต์ แสงพิรุณ	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	กรมสรรพสามิต (ต่อ)		
๓๓	นางสาวชลิตา	โพธิ์แจ้	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจจัดเก็บภาษี ๒
๓๔	นางสาวนันทิภา	ชายะกุล	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจจัดเก็บภาษี ๑
	กรมสรรพากร		
๓๕	นายราชวัติ	ชาญสงคราม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๓๖	นายตรีโรจน์	จึงสถาปัตย์ชัย	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๗	นายธัญศิษฐ์	ธนาสิริวงษ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๘	นางคุณัญญา	บุญเครือบ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๙	นายณภัทรสรล	ป่ากาศ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๐	นางสาวปนัดดา	โลหกุล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๑	นางนราภรณ์	พุทธสังข์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๒	นางสาวนिसารัตน์	อืดเส็ง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๓	นายสรรวิชัย	บุญเต็ม	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๔	นางสาวพวงรัตน์	อินทร์ทอง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๕	นางสาวทิพวัลย์	จันทร์ขาว	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๖	นางสาวสุนีย์	จงสำราญ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๗	นางวันดี	กิ่งยอด	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๘	นางสาวสุจิตรา	โนนพยอม	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		
๔๙	นางอุมาพร	คงมั่น	เศรษฐกรชำนาญการ
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
๕๐	นายกานต์	จันทร์วิทยานุกิต	เศรษฐกรชำนาญการ